

ป้องกัน

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เลขที่ ๒๒๒๒
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๗.



คำสั่ง

ที่ บร ๐๐๒๑ / ว ๗๒

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
เลขที่ ๑๔๖/๖๒
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา.....น.

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยในช่วงวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ เริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่นการเปิดทางน้ำ ร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสารทรัพย์สิน/สิ่งของ ไว้ในสถานที่ปลอดภัย

๒. แจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันดังกล่าว สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๓. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงาน อำนาจความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ (สนง.ปภ.จ.บร.) ทราบในเบื้องต้นทันทีทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๕๖-๙ และรายงานทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

(ลายเซ็น)

(นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการจังหวัด